

ล้มล้าง 'ภูมิใจไทย'

เมื่อกระแสไม่ได้แพ้กระแส



ศุภชัย โพธิ์สุ

ในที่สุดก็เป็นบทพิสูจน์แล้ว

ว่า กระแสเลือดแดงของพรรคเพื่อไทยนั้นแรงจริง เพราะภาคอีสาน แข่งกันเพียง 2 พรรคใหญ่ คือ เพื่อไทย และ ภูมิใจไทย และเพื่อไทยก็กวาดเก้าอี้แบบเบ็ดเสร็จ 13 จังหวัดในการเลือกตั้ง หลังจากปี 2550 ที่ผ่านมากวาดไปแค่ 8 จังหวัด นั่นหมายถึงกระแสเลือดแดงในอีสานยังแรง สอดคล้องกับ มมส. โพลล์ ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ที่มีผลออกมาก่อนการ

เลือกตั้งว่า 20 จังหวัดอีสาน 126 เขตเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยจะได้จำนวนที่นั่ง ส.ส.107 ที่นั่ง บวกกลมไม่เกิน 2 ที่นั่ง

ในขณะที่ผลเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยได้ ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการประมาณ 100 ที่นั่ง ส่วนพรรคภูมิใจไทย พรรคอันดับ 2 ผลโพลล์บอกได้ว่าได้ที่นั่ง ส.ส.10 ที่นั่ง บวกกลมไม่เกิน 1 ที่นั่ง ในขณะที่ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาว่าได้ 13 ที่นั่ง ส่วนพรรคอื่นๆ ก็ไม่ต่างกันนัก

ที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทย สู้กันขีตากับพรรคเพื่อไทยชนิดเลือดตาแทบกระเด็น ทั้งชูประเด็นพร้อมร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย เพื่อหวังคะแนนกระเบื้อง แต่ก็ไม่ได้ทำให้กระแสดีขึ้น ทั้งยังถูกเพื่อไทยปฏิเสธอย่างไม่เหลือเยื่อใย เลยยิ่งทำให้คะแนนร่วงฮวบฮาบ ไม่ว่าจะเป็นเขต 1 กาศสินธุ์ชัย คูสกุลรัตน์, เขต 10 ขอนแก่น นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ, เขต 5 มหาสารคาม ยิ่งยศ อุดรพิภพ, เขต 7 ศรีสะเกษ วรศักดิ์ ตั้งพลผลสวัสดิ์, เขต 1 สกลนคร สุมนิสรุ์ ทิมธนานนท์ และอีกหลายจังหวัด

แม้แต่บัญชีรายชื่อก็ยังร่วงระนาว ขุนพลอย่าง "ประจักษ์ แก้วกัญญา" ก็ร่วงไม่เป็นท่า ภูมิใจไทยเหลือรอดเข้าไปเป็นบัญชีรายชื่อแค่ 5 ที่

นั่งเท่านั้น คือ 1.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 2.นายชัย ชิดชอบ 3.นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค 4.นางนาทิจริกรประการ และ 5.นายศุภชัย ใจสมุทร ที่นำจับตามอง และเป็นพื้นที่หักปากกาเขียนโดยแท้คือ นครพนม เพราะภูมิใจไทยที่วางแผนขนาดอดีตรัฐมนตรี อย่าง "ครูแก้ว" ศุภชัย โพธิ์สุ ก็ต้านทานโมเดลเสาไฟฟ้าไม่ได้ ถึงแม้จะจัด

ทุกกลยุทธ์ออกมาใช้จนหมดหน้าตัก แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้แก่ "ยุทธจักร เรื่องวราวุธ" จากพรรคเพื่อไทย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นมวยไม่มีชื่อชั้นอะไรเลยก็ได้

"ศุภชัย โพธิ์สุ" ตัดสินใจลงสมัคร ส.ส.ในเขต 1 นครพนมเอง หลังพบว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก โดยครั้งแรกครูแก้วหวังดันบุตรสาวลงแทน ส่วนตนเองจะผันตัวลงปาร์ตี้ลิสต์ แต่ต้องกลับลำ เมื่อครูใหญ่อย่าง "เนวิน ชิดชอบ" บัญชาให้ลงเอง เพื่อต้องการรักษาฐานที่มั่นไว้ให้ได้

ในอดีตครูแก้วเคยลง ส.ส.ครั้งแรกในนามพรรคพลังธรรม และพรรคความหวังใหม่ แต่สอบตก ด้วยหน่วยก้านดีขยับลงพื้นที่ พล.อ.ชวลิต จึงได้เป็น ส.ส.สมใจสมัยแรกกับค่ายทหารตะวัน ต่อมาก็ขยับรวมเป็นค่ายไทยรักไทย และเมื่อมีมติยุบพรรค จึงย้ายมาขบรับ "ภูมิใจไทย" พรรคน้องใหม่ ที่แยกตัวจากพลังประชาชน โดยรับตำแหน่ง ส.ส.ถึง 3 สมัย ก้าวกระโดดเป็นแกนนำแถวหน้าของพรรค และคว้าเก้าอี้ รัฐมนตรี โดยสร้างผลงานเอาไว้มากมาย โดยเฉพาะนโยบายขยายพารา 8 แสนไร่ สานต่อนโยบายขยายพารา 1 ล้านไร่

ที่ผ่านมายืนยันลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังสร้างบารมีและผลงานกลบกระแสพลังไทยผู้ทรยศของสาวกเลือดแดง แต่ศึกครั้งนี้ไม่ได้ง่าย เมื่อต้องมาแข่งกับตระกูล "เรื่องวราวุธ" คู่ปรับตลอดกาลในสนามการเมืองท้องถิ่น ซึ่งล่าสุดสามารถคว้าเก้าอี้นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คว้าคนของครูแก้วได้สำเร็จ

ในขณะที่เสาไฟฟ้าอย่าง "ยุทธจักร เรื่องวราวุธ" จากพรรคเพื่อไทยเป็นก้านั้น ด.ศรีสงคราม แทนพ่อคือก้านั้นไปย อธิพิล เรื่องวราวุธ อดีต ส.ว.สรรหา ไม่ถึง 3 ปี ถูกจับใส่เสื้อเพื่อไทย ชนิดหักปากกาเขียนการเมืองโค้งสุดท้าย

ด้วยเงื่อนไขขอใช้ทุนตัวเอง หลังผู้เป็นพ่อ ซึ่งสนิทสนมกับ "สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" ทีมเพื่อนผู้สมัคร ส.ส.เขตของเพื่อไทย แม้ไม่เคยผ่านสนามการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ แต่บารมีผู้พ่อไม่ธรรมดา เป็นก้านั้นผู้กว้างขวางที่สุดใน อ.ศรีสงคราม สามารถยึดธุรกิจทำเงินหลักๆ ทั้งหมดในพื้นที่ศรีสงครามและเขตใกล้เคียงเป็นฐานของตระกูลเรื่องวราวุธ ทำให้งานนี้เสื้อแดงน้องใหม่ "ยุทธจักร" หักค้ำหน้าปากกาเขียนด้วยคะแนนลอยลำประกาศตัวเป็น ส.ส.หน้าใหม่ เบียดเก้าอี้ครูแก้วได้สำเร็จ

● ศูนย์ข่าวภาคอีสาน ●